



ที่ สกอ. 070/2560

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง การประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1

ตามที่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1 ดำเนินงานโดย บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และได้หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ได้เจรจาปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทยบรรลุเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายในการประกอบการธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป คณะกรรมการบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ได้พิจารณาเห็นชอบเงื่อนไขการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ และคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ รับเงื่อนไขการปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทย โดยมีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) จึงสั่งการให้ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ดำเนินการประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1 ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา PPA ที่มีต่อกันต่อไป

โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว 1 ได้ดำเนินงานเตรียมการผลิตกระแสไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 13 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เริ่มอุ่นเตา ทดสอบแรงดัน และ Blow Steam ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และเริ่มขนานไฟฟ้า (Synchronous) กับระบบกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว 1 ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:00 น. จำนวน 5.85 Mw ตามรายละเอียดในภาพถ่ายที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งความคืบหน้าของการประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1 ให้ท่านและตลาดหลักทรัพย์ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท 

(ดร.สุพรชัย ศิริวิহার)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด



วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย นางนฤมล ฉัตรตะวัน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน นายวารินทร์ มาศชาย รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ ตรวจสอบการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าชีวมวล สระแก้ว 1



